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เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยโรจน์ กองราช  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานท่ีประชุม  จุดเทียน – ธูป และกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่1  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี - 
 
           
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อ
   วันท่ี  14 สิงหาคม  2561 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความหรือไม่ 
   ขอให้แจ้งต่อท่ีประชุม   

- สมาชิกไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ประธานสภา  3.1 ตามมติท่ีประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม  2561 สภา
   ได้มีมติเห็นชอบโอนลดงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทวีป บุญ
   เย หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว
   จราจรไม่น้อยกว่า 996.00 ตารางเมตร งบประมาณ  553,000 บาท เป็น ขนาดกว้าง 
   3.00 เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 861 ตร.ม. 
   งบประมาณ 483,000 บาท และโอนเพิ่มงบประมาณ  70,000 บาท ท่ีเหลือไปจัดทํา
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัซอย 9 บ้านท่า หมู่ท่ี 5 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 486 
   ลูกบาศก์เมตร ขอให้ทบทวนการขอโอนลดงบประมาณโครงการดังกล่าว 
   เมื่อครั้งก่อนเมื่อคราวประชุมสภาเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ได้มีมติขอโอนลดจาก
   ความยาว 332.00 เมตร ตัดยอดเหลือ 287 เมตร ยอดเงินก็ลดลงไปถ้าเราตัดออกไป
   ตามระเบียบจริงๆ ต้องทําประชาคมใหม่ กับประชาชนหมู่ท่ี 5 การประชุมสภาวันนี้คง
   ขอมติเป็นไปตามเทศบัญญัติตามเดิมหมายความว่าต้องทําให้ครบ 332.00 เมตร 
   จํานวนเงินก็เป็น 553,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ 
   ระเบียบต่างๆ ท้ังสมาชิกและผมเองก็ยังไม่ทราบระหว่างตัดออกไป จะต้องไปทํา
   ประชาคมใหม่ หรือว่าท่านมีข้อสงสัยตรงไหน 
สท.ปลิม   กล่าวต่อท่ีประชุมงานนี้เหมือนกลับไปกลับมาสองครั้งแล้ว ระเบียบเป็นอย่างไร 
สท.สมบูรณ์  กล่าวต่อท่ีประชุมถนนเส้นนี้ยังเป็นป่ารกถนนยังไม่แน่นต้องลงลูกรังใหม่เพราะเป็นซอย
   เก่า 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมขออนุญาตต่อสภาเพราะเป็นความต้องการของประชาชนหมู่ท่ี 5 ท่ี
   ต้องการจะทําการพิจารณาฝ่ายบริหารจะลงลูกรังก่อนแล้วค่อยลงคอนกรีตแล้วแต่จะ
   พิจารณา ซึ่งตอนนี้ผมจะพูดอะไรก็กลัวผิด เพราะมีกฎหมาย กฎระเบียบ อย่าง 
   แบบแปลนต้องให้วิศวกรเซ็นต์ถึงจะทําได้ ซึ่งเมื่อก่อนไม่มี ระเบียบมีมาใหม่ แล้วเวลาก็
   จวนแจเข้ามาทุกทีก็จะส้ินปีงบประมาณแล้วอีกไม่กี่วัน 
พ.ท.สมศักดิ์  กล่าวต่อท่ีประชุมมีการเปล่ียนแปลงอะไรหลายอย่างอยากจะให้ท่านปลัด หัวหน้าส่วน
   ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียด สมาชิกมากดดันเจ้าหน้าท่ีก็ขอให้ทําให้ถูกขอความชัดเจน 



ปลัดเทศบาล  กล่าวต่อท่ีประชุมถ้าถามว่ามันตัดได้ไหม เอาตามหลักก่อนนะคะ มันก็ตัดได้ค่ะ ใน
   ขั้นตอนการตัดความยาวมันต้องมีข้ันตอนมันจะไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่ีเราต้ังไว้ เล่า
   ความเป็นมานะคะ โครงการนี้ได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ความต้องการของ
   ประชาชนต้องการแบบนี้ ความยาวเท่านี้ ซึ่งมันเป็นท้ังเส้นซึ่งความยาวจากหัวไปถึง
   ท้าย 332.00 เมตร มันสุดพอดี พอเราทําประชาคมก็มาทําแผน แล้วเราก็ตราเป็นเทศ
   บัญญัติปี 2561 ซึ่งตอนนี้เราพูดถึงเทศบัญญัติปี 2561 ซึ่งเราจะดําเนินการ จากการ
   ประชุมท่ีผ่านมา ตัดความยาวลง พอตัดแล้วจะต้องไปปรับปรุงแผน เราก็ต้องไปเริ่ม
   กระบวนการแผนซึง่มีอยู่ในระเบียบ เรื่องการจัดทําแผนข้อ 22 คือ 1 ต้องผ่าน 
   คณะกรรมการแผนด้วย คณะกรรมการเห็นชอบท่ีปรับลดตรงนี้หรือไม่ ถ้าเห็นชอบก็
   ปรับแผนแล้วก็ประกาศใช้แล้วดําเนินการตามท่ีปรับได้นี้คือขั้นตอน ถ้ายังยึดท่ีประชุมท่ี
   ตัดโครงการก็จะดําเนินการตามนี้ แต่ถ้าไม่ปรับหมายความว่าดําเนินการตามเดิมสภา
   ต้องขอมติใหม่ และขอสภากันเงินไว้ ส่วนงบประมาณ 70,000 บาท ท่ีจะดําเนินการทํา
   ลูกรังเราได้ดูงบประมาณซ่อมแซมให้แล้ว คือถนนก็ได้ตามเทศบัญญัติถนนลูกรัง 
   70,000 บาทก็ได้ โดยใช้เงินซ่อมแซมทรัพย์สินไมถู่กตัดอะไรเลย ถนนก็ได้ตามความ
   ยาวในเล่ม 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมตามท่ีปลัดได้ช้ีแจงก็ให้สมาชิกได้พิจารณาไม่ใช่เป็นการกลับไป
   กลับมา ครั้งท่ีแล้วจะเอาอย่างนี้ ครั้งนี้จะเอาแบบนี้ ครั้งหน้าจะมีอีกไหมมันคงไม่ใช่ 
   เมื่อก่อนเราคิดว่างบท่ีจะเป็นลูกรังกลัวจะไม่มีแต่ว่ามีงบประมาณ70,000 บาท พอท่ีจะ
   ดําเนินการในหมู่ท่ี 5 ได้ ก็เห็นสมควรท่ีตัดหรือไม่ตัดก็ขึ้นอยู่กับสมาชิก  
สท.พเยาว์  กล่าวต่อท่ีประชุม ตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจงได้ถนนเต็มและได้งบลูกรังมาอีกเจ็ดหมื่น
   บาท มันก็ดีในความคิดของผม จะพูดว่าเส้นทางนี้รกไม่มีคนเดินแต่เราต้องคํานึงถึงแผน 
   คํานึงถึงการประชาคม ของหมู่บ้านมาแล้วจัดลําดับความสําคัญ 1 2 3 4 และ 5 
   มาแล้วสมาชิกในหมู่บ้านเขาต้องการทําตรงนี้ ถ้าสภาตัดของเขา ต่อไปก็ไม่ต้องเอาใน
   แผนมาดําเนินการ อันนี้เป็นมติประชาคมแล้ว แล้วแต่สมาชิกได้พิจารณาแต่ละคนมี
   ความคิดเห็น  จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาต้องมาปรับแผนใหม่ เหมือนท่ีท่านปลัดได้
   ช้ีแจง ถ้าเราทําเต็มเราก็ไม่ต้องปรับแผนเราก็กันเงินเต็มจํานวน งบลูกรังเจ็ดหมื่นก็ได้ ก็
   ฝากสมาชิกท้ังหมดขอบคุณครับ 
สท.จันทร์แรม  กล่าวต่อท่ีประชุมการอธิบายระเบียบเหมือนกับท่ี สท.พะเยาว์มันมีระเบียบเพราะว่า
   ประชาคมชาวบ้านเขาเดือดร้อน เขาต้องการอันท่ีจริงท่ีตรงนั้นพูดถึงการเดินทางมันก็
   ลําบากเพราะมันเป็นกรอก รถเข็นก็เข้าลําบาก ชาวบ้านเขาลําบากมานาน เขาก็อยาก
   ได้เป็นคอนกรีต เขาก็เสนอขึ้นมาผ่านการประชาคม เข้าแผนตามลําดับ ในส่วนของ
   ลูกรังก็มีงบอีกส่วนหนึง่ เหมือนได้สอบทางผมก็เห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 
สท.ปลิม   กล่าวต่อท่ีประชุมสุดท้ายแบบเดิมไม่ต้องตัดครับ เพราะมีแถมอีกเจ็ดหมื่นบาท ตามนี้ไม่
   ต้องตัด ผมเห็นด้วยครับ 
สท.สวง   กล่าวต่อท่ีประชุมคือเมื่อสักครู่ลังเลเหมือนกันค่ะ พอได้ฟังท่านปลัดอธิบายต้องคิดว่า
   เหมือนเดิมค่ะ 
พ.ท.สมศักดิ์   กล่าวต่อท่ีประชุมตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจงผมก็ไม่มีปัญหาก็ให้ดําเนินการตามระเบียบ
   และกันเงินต่อไป 
สท.นวรัตน์  กล่าวต่อท่ีประชุมตัวดิฉันเห็นด้วยเพราะว่าได้ผ่านการประชุมประชาคมติดรูปหัวใจ
   มาแล้ว เห็นด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมเชิญทางฝ่ายบริหารครับ 
 
 



 
นายสมัย  กล่าวต่อท่ีประชุมผมก็เห็นด้วยสําหรับโครงการนี้ทําให้เสร็จไปเลยประชาชนจะได้มี
   ความสะดวกและมีลูกรังอีกเจ็ดหมื่นบาท เป็นส่ิงท่ีดีแต่ถนนเส้นนี้มันแย่หน่อยครับ มัน
   ไม่มีลูกรังรองรับเลยมันจะลําบากปกติถนนคอนกรีต ถนนมันต้องแนน่อยู่แล้ว มันเป็น
   กรอกเก่าก็จะทําอยาก ฝ่ายบริหารไม่มีปัญหาครับ 
นายบําเพ็ญ  กล่าวต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับถนนเส้นนี้เวลาช่างเข้าดําเนินการเขต 2 หรือท้ังหมดต้องไปดู
   ช่วงท่ีเขาทําให้เกรดบดอัดให้คํานึงถึงความแข็งแรง เพราะเป็นกรอกเก่ามันไม่มีลูกรัง
   อะไรเลย เราอยากให้ถนนของเราดี ให้ผู้รับเหมาดันขี้เหลนออกให้หมด ผมเห็นดีด้วย
   ครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์  กล่าวต่อท่ีประชุม สรุปตามท่ีท่านได้ช้ีแจงรายละเอียดมามันมีหลายประเด็นท่ีเราต้อง
   มาคุยกัน มันก็จบด้วยดีตรงนี้ ทุกคนมีเหตุและผลเหมือนกัน สรุปพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 มันเป็น
   กรอกเก่าพื้นท่ีได้ผ่านการประชาคมมา ถ้าทําพื้นท่ีไม่น่าตํ่าเท่าไรลองทราย 5 ซม. 
   คอนกรีต0.15 ซม. ปรับพื้นท่ีนิดหน่อยทําตามสภาพดีกว่าปล่อยสภาพแบบนี้ ตาม
   ความเห็นสภาทุกท่านลงความเห็น เพื่อความสบายใจความถูกต้องเห็นดีด้วยครับ 
น.ส.ชะลอม  กล่าวต่อท่ีประชุมจริงๆก็เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้ว มันเป็นความต้องกันของประชาชนไม่
   สามารถเปล่ียนแปลงได้ เห็นด้วยค่ะ 
นายสมัย  กล่าวต่อท่ีประชุมอยากให้ช่างออกแบบในการวางท่อไปด้วยนะ ถ้ามาดําเนินการทีหลัง
   ต้องทุบคอนกรีตมันจะลําบากให้วางท่อไปเลย ป้องกันน้ําท่วมขัง 
นายนวพล  กล่าวต่อท่ีประชุมถ้าเป็นลักษณะกรอกเก่าถ้าเป็นการลงคอนกรีตก็จะแนวเขต ก็ขอฝาก
   ท่านสมาชิกไปดูแนวเขต ถ้าลงคอนกรีตแล้วจะมาทุบมันจะลําบาก ผมเคยไปดูเส้นทาง
   นี้มันมีหลักเป็นแนวซึ่งไม่รู้แนวเขาขนาดไหน ให้ระวังครับ 
ปลัดเทศบาล  กล่าวต่อท่ีประชุมระหว่างรอให้ช่างคํานวณมีเรื่องท่ีเราคุยกันไว้เมื่อคราวท่ีแล้ว  
   โครงการก่อสร้างทางลงระบายน้ําวังหมู หมู่ท่ี 4 พอดีช่างเขาทํามาให้เลือก 2 แบบ คือ 
   ถ้าก่อสร้างรางระบายน้ําขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 106 เมตร ใช้เงิน 212,000 บาท 
   กลับอีกแบบหนึ่งยาว 18 เมตร คือทําเฉพาะจุดทําเฉพาะรางระบายน้ํา เฉพาะจุดน้ําลง
   ไปทางไหนใช้เงิน 36,000 บาท ก็เลยจะขอปรึกษาทางสภาจะใช้แบบไหนดี อีกเรื่อง
   หนึ่งถนนซ่อมแซมลูกรังบ้านวงัหมู หมู่ท่ี 4 ไป บ้านดงช้างดีใช้ลูกรังใช้งบประมาณ 
   14,500 บาท ท่ีค้างไว้คราวท่ีแล้วเหมือนกัน คือมีชาวบ้านเขียนคําร้องมา และอีก
   โครงการท่ีบ้านนายจําเนียร รุ่งเชตุ ท่ีแจกรูปให้ดู อันนี้มีหนงัสือร้องเรียนมาเหมือนกนั
   มันเป็นทางท่ีเข้าออกไม่ได้มันมีน้ําท่วมขัง อันนี้จะใช้งบกลางแจ้งให้สภาได้ทราบ ถ้าใช้
   งบกลางเป็นอํานาจหน้าท่ีของนายก ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ข้างในมีบ้านคนอยู่
   หลายหลังเหมือนกันลงไปแพสูบน้ํา ท่ีนี้เขาเข้าออกกันอย่างไร ก็ไปเข้าบ้านข้างๆ ตัด
   ไปในบ้านคนอื่น เจ้าของบ้านเขาก็ยินยอมให้ผ่านบางท่ีมันก็จะรําคาญ ข้างในจะออกก็
   ต้องขยับรถกัน ทางเป็นทางสาธารณะเปิดทางไปแล้วเมื่อ 2-3 ปี เป็นทางท่ีเราทําได้
   ไม่ใช่ทางเอกชน 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมระหว่างรอช่างไม่ทราบว่าป่าแดงไปถึงไหนแล้วที่จะขุดสระเก็บน้ําขอ
   กันเงินไว ้
ปลัดเทศบาล  กล่าวต่อท่ีประชุมคือ ณ ตอนนี้เดือนหน้าก็ส้ินปีงบประมาณตอนี้มีเงินเหลือจ่ายอยู่แต่
   เป็นการซ่อมแซมนะคะ ถ้าก่อสร้างมันจะต้องช้า ในเรื่องของแบบแปลน ขอเป็น
   ซ่อมแซมอย่างเดียว เช่น ลูกรัง ดูงบประมาณในเรื่องซ่อมแซมทรัพย์สินถ้าหากว่า
   โครงการของเจ็ดหมื่นบาทของหมู่ท่ี 5 ท่ีมันต่อเนื่องกับถนนท่ีเราคุยกันก็สามารถทําใน
   ปีงบประมาณนี้ได้เลย เพราะมันอยู่ในหมวดค่าใช้สอย ท่านสท. เด๋ียวพาช่างไปดูนะคะ 
   มีตรงไหนอีกไหมจะได้ดําเนินการทีเดียว หมู่ 2 หลังโรงเรียนบ้านทับใหม่ หมู่ท่ี 3      



   ไหล่ทาง หมู่ท่ี 1 มีนะคะ หมู่ท่ี 4 ลูกรัง หมู่ท่ี 5 มี หมู่ท่ี 6 มี หมู่ท่ี 7 มี หมู่ท่ี 8 มี หมู่ท่ี 
   9 มี สรุปครบทุกหมู่บ้านนะคะ ขอด่วนด้วยนะคะ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมเรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาได้พูดคุยกันหลายเรื่องด้วยกัน ก็
   จะขอมติโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทวีป บุญเย เอาไว้คงเดิม  
   หมายความว่าความยาว 332.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต้องมีการวางท่อด้วย ไม่ทราบ
   ว่ากี่จุด เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือภิปรายขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทวีป บุญเย คงไว้ตามในเทศ
   บัญญัติงบประมาณปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 
 
   2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
   เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59
   ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
   จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
   กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี  ซึ่งเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
   โครงการขออนุมัติกันเงนิต่อสภาดังนี้ 
   1 โครงการปรับปรุงหลังคา อาคาร อปพร.เทศบาลตําบลหาดกรวดขนาดกว้าง 4.90
   เมตร ยาว 18.20 เมตร  งบประมาณ  111,000 บาท 
   2 โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
   หาดกรวด เพื่อให้มีหลังคาท่ีมีมาตรฐาน  งบประมาณ  99,000 บาท 
   3 โครงการก่อสร้างหลังคาเช่ือมต่อระหว่างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
   ตําบลหาดกรวด งบประมาณ  156,000 บาท 
   4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทวีป บุญเย หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 3.00 
   เมตร ยาว 332.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 996.00 
   ตร.ม.   งบประมาณ  553,000 
   5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
   620.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม.  
   งบประมาณ 776,000 บาท 
   6 โครงการติดต้ังตะแกรงครอบกันใบไม้และกันนกหมู่ท่ี 7 งบประมาณ  100,000 
   บาท 
   7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั ซอย 9 บ้านท่า หมู่ท่ี 5 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
   486.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ  70,000 บาท 
   8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทาเข้าเทศบาลตําบลหาดกรวด งบประมาณ  
   412,162,16 บาท  (ในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตําบลหาดกรวดได้รับเงิน
   รางวัล สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี จํานวนเงิน 
   412,162.16 บาท) 
นางสยุมพร  กล่าวต่อท่ีประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีแจ้งไว้ ขอช้ีแจงการก่อหนี้ผูกพัน
   ไม่ทัน เนื่องจากโครงการต่างๆ เป็นโครงการก่อสรา้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
   จ้าง พ.ศ. 2561 ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างจําเป็นต้องมีรูปแบบรายงาน
   การก่อสร้างท่ีมีผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองแบบ
   แปลนซึ่งเทศบาลของเราไม่มีวิศวกรประเภทสามัญวิศวกรรม เราจึงต้องส่งแบบแปลน
   ของเราไปให้โยธาจังหวัดอนุเคราะห์แบบแปลนให้เราได้ส่งเรื่องไปแล้ว ยังอยู่ระหว่าง
   ตรวจสอบแบบ เราจึงไม่สามารถดําเนินโครงการได้ในหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตาม
   ข้อมูลท่ีขอกันเงินไว้ 7 โครงการ ในรายการท่ี 7 เราจะเบิกในหมวดค่าใช้สอยในเรื่อง



   ของการซ่อมแซมลูกรัง หมู่ท่ี 5 ไปเบิกในหมวดค่าใช้สอย คงเหลือกันเงินท้ังหมด 6 
   โครงการค่ะ  
   ส่วนในข้อท่ี 8 เทศบาลตําบลหาดกรวดได้รับเงินรางวัลสําหรับ องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี เราได้รับเงินรางวัลมา จํานวน 412,162.16 บาท ซึ่ง
   เงินจํานวนนี้เรายงัมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพนัได้ทันในปีงบประมาณ 2560 โครงการ
   ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเทศบาลตําบลหาดกรวดเนื่องจากอยู่ระว่างดําเนินการขอ
   อนุญาตเช่ือมทางเข้าเทศบาลกับแขวงทางอุตรดิตถ์ท่ี 1 และเทศบาลตําบลหาดกรวดมี
   ความประสงค์จะ ดําเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2561 จึงขอขยายเวลา
   เบิกจ่ายเงินอีก 1 ปี ต่อสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมก็มีด้วยกัน 6 โครงการ ในส่วนของลูกรังไปเบิกในหมวดค่าใช้สอยก็
   เหลือ 6 โครงการท่ีจะขอกันเงินไว้ และอีก 1 โครงการขอขยายเวลาเบิกจ่ายใน 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเทศบาลตําบลหาดกรวด โครงการนี้ใช้เงินรางวัล
   ธรรมาภิบาล จํานวน 412,162.16 บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
   หรือไม่ครับ 

- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบระเบียบเก่ียวกับการกันเงิน จ านวน 6 โครงการ และเห็นชอบในการขยาย
   เวลาการเบิกจ่ายเงินรางวัลธรรมาภิบาล ด้วยคะแนน 8 เสียง  
 

2.3 เร่ือง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดกรวดได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน 2 โครงการ คือ  
1 โครงการขุดสระเก็บน้ําป่าแดง หมู่ท่ี 3 บ้านบุ่งจิก ตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า 43,875 ลบ.ม.  งบประมาณ  1,336,000 บาท 
2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําบริเวณต่างๆ ท่ีมีน้ําท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 
บ้าน    บุ่งจิก ขนาดท่อ 0.60 เมตร  งบประมาณ  623,000 บาท 
 ตามระเบียบการจ่ายเงินสะสมตามระเบียบว่าด้วยการเรียกเงิน .การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543   ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1 ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีจัดเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
3เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการจ่าย 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจํา
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว  
 
 



 
นางสยุมพร  กล่าวต่อท่ีประชุม คือโครงการการจ่ายขาดเงินสะสมมีท้ังหมด 3 โครงการ 
   โครงการท่ี 1 ขุดสระเก็บน้ําป่าแดง สภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 1,336,000 
   บาท สภาอนุมัติจ่ายขาดเมื่อปี 2560 เพราะฉะนั้นสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปี 
   2561 ตามระเบียบนะค่ะ 
   โครงการท่ี 2 โครงการวางท่อระบายน้ําหมู่ท่ี 3 งบประมาณ 625,000 บาท สภาอนุมัติ
   จ่ายในปี 2560 เพราะฉะนั้นก็สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 2561 ถ้าหาก
   ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก็ให้เป็นอันพับไปและ มีอีกโครงการ 
   โครงการท่ี 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไป ซอย 1 หมู่ท่ี 4 สภาอนุมัติงบประมาณ 
   2,076,000 บาท เมื่อปี 2561 เราสามารถก่อหนี้ผูกพันไปถึงปี 2562 เพราะฉะนั้น 2 
   โครงการแรกไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันปี 2561 มันจะมีผลให้เป็นอันพับไป ก็ต้อง
   ขอมติสภาเพื่อจะดําเนินโครงการนี้ต่อไปไหม จ่ายขาดเงินสะสมต่อไปค่ะ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุม คือโครงการยังไงก็ต้องดําเนนิการทํา ต้องขอมติไว้ก่อน ระเบียบมัน
   เยอะ ผมก็เพิ่งทราบจากคลังระเบียบออกมาปี 60 ท่ีต้องมีวิศวกรต้องเซ็นต์ พอดีของ
เรา   ไม่มีวิศวกร มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  

- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในการพิจาณาจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป จ านวน 2 โครงการ ด้วยคะแนน
   เสียง 8  เสียง 
ปลัดเทศบาล  กล่าวต่อท่ีประชุม ขอเพิ่มวาระท่ีประชุมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําทางลงวัดวังหมู 
   หมู่ท่ี 4 จะดําเนินการอย่างไร เพราะว่าช่างทํามามี 2 แบบ ขอให้อยู่ในวาระพิจารณา
   นะคะ ท่ีค้างประชุมเม่ือครั้งท่ีแล้วค่ะ พอดียังไม่ได้ยอดขอมาพิจารณาครั้งนี้นะค่ะ ถ้า
   ทํายาวไปเลยก็จะใช้เงิน 212,000 บาท ถ้าทําเฉพาะจุดใช้เงิน 36,000 บาท 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุม จริงๆ ทําท่อระบายน้ําไม่ได้ทําตลอดเส้นหรือครับเป็นบางจุด ตอน
   แรกผมคิดว่าน่าจะทําต้ังแต่แรกจนถึงปลาย 
สท.พะเยาว์  กล่าวต่อท่ีประชุม ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้ว ฝนตกแปปเดียวน้ําท่วมขังเต็มถนนเลย
   ครับ รถไทยแลนด์วิ่งน้ําบานเลยครับ ผมถ่ายรูปไว้เหมือนกัน ตอนนี้ช่างออกไปสํารวจ
   แล้ว 3 จุด ต้องเป้นฝาปูนจํานวน 18 ตารางเมตร ถ้าทํายาวไปเลยแก้ปัญหาท้ังหมดไป
   เลย ด้านใต้แล้วข้ามไปตรงโรงเรียน กศน. ร้อยกวา่เมตรงบประมาณ 2 แสนกว่าบาท 
   แก้ปัญหาระยะยาว แต่ใช้งบประมาณเยอหน่อย อันไหนใช้ประโยชน์ได้มาตรฐานหรือ
   ได้ประโยชน์กับประชาชนมากท่ีสุดก็ควรจะดําเนินการ 
ประธานสภา  ช่วยกันพิจารณาครับเป็นของส่วนรวมอันไหนได้ผลดีท่ีสุดก็ทําแบบนั้น 
สท.ปลิม   กล่าวต่อท่ีประชุมความเดือดร้อนของประชาชนยื่นคําร้องมาแล้วครับเมื่อวันท่ี 14 
   สิงหาคม ช่างงานเยอะรายละเอียดไม่มีกว้างยาว รายละเอียดเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้านี้ก็เอา
   พูดคุยกันใหม่ ถ้าวางขวางถ้ามีรถวิ่งมาเร็วมันก็ต้องสะดุดคนคนขับรถมันจะด่าเอา ก็ไม่
   อยากตัดขวาง ให้ทําตรงงบประมาณก็เยอะ แล้วเล้ียวตรง โรงเรียน กศน. ตัดจุดเดียว
   ทําเป็นราง ก็จะลําบากนิดบ้านท่ีทํากําแพงเขาทําเกือบถึงเส้นขาวเหลือประมาณ 50 
   ซม. ทําอยากหน่อยก็อยากได้แบบมาตรฐานไปเลย มันเป็นมาหลายปี โดนร้องเรียนมา
   ตลอดเมื่อก่อนต้ังงบ 6 หมื่น มา 7 หมื่นก็ไปไม่มีคนทําก็ตกไป 
ประธานสภา  เมื่อก่อนถนนสูงแต่มีการถมท่ีดินทําบ้านเรือนก็อาจจะสูงกว่าถนนไปเล่ือย ทางระบาย
   น้ําไม่มีมันเลยต้องให้เทศบาลแก้ไขปัญหาไปเล่ือย แล้วจะเอาแบบไหนครับ มี 2 แบบ 
สท.ปลิม   ผมก็อยากได้แบบมาตรฐานแต่งบประมาณเยอหน่อยครับ 
 
 



ปลัดเทศบาล  ขอเสริมนะคะ เราพิจารณาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําทางลงวัดวังหมู เราจะใช้วิธี
   ไหนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ เสริมแบบนี้นะคะ ถ้าตัดสินใจได้แล้วจะใช้งบประมาณ 2 แสน
   กว่าบาท ก็จะต้องขอมติเพิ่มในเรื่องของการตัดปีด้วยค่ะ ส่วนเงินท่ีจะเอาต้ังมา 
   ดําเนินการเราเอาเงินเหลือจ่ายข้อเดียวกับลูกรัง ถ้ามีมติเป็นอย่างไรก็มติเพิ่มในการตัด
   ปี ลองปรึกษากันก่อนว่าใช้วิธีไหน 
ประธานสภา  ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหัวใจของเทศบาล ยังไงก็เพิ่มงบตัวนี้เพิ่ม รางระบาย
   น้ํา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทางลงวัดวังหมู หมู่ที่ 4 ด้วยคะแนนเสียง 8 
   เสียง 
ปลัดเทศบาล  กล่าวต่อท่ีประชุมคือเมื่อสักครู่มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
   ทางลงวัดวังหมู งบประมาณ 212,000 บาท อยู่ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คือปีนี้
   เราทําไม่ทันเราจะขอกันเงินไว้เพิ่มอีกหนึง่โครงการ จะรวมกันเงนิไว้ทั้งหมด 7  
   โครงการ ตอนแรกเรากันไว้ 6 โครงการ รวมโครงการนี้ด้วยเป็น 7 โครงการ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุม ได้สอบถามในท่ีประชุมมีใครจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 

- ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จึงขอมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการขอกันเงินในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทางลงวัดวังหมู ด้วย

คะแนนเสียง 8 เสียง 
 
สท.พะเยาว์ กล่าวต่อท่ีประชุม ปัญหาในหมู่บ้านมีมาก เด๋ียวน้ํา เด๋ียวไฟ เด๋ียวถนนมันมีทุกวันครับ 

หมู่ท่ี 6 ลงลูกรังงบประมาณ 61 แสนกว่าบาทขนาดเอาลูกรังไปลงยังมีปัญหาครับ ผม
ไปท่าทราย ท่ีนายต๋ี ผู้ใหญ่บ้านก็เคลียไม่ได้ ผู้ช่วยก็เคลียไม่ได้ นายต๋ีไม่ให้ลงลูกรังทาง 
เราไม่ลงชาวบ้านก็ด่า คือท่ีนายต๋ีน้ําท่วมแต่เขาไม่ให้เราเอาลูกรังลง ผมก็เข้าไปคุยกับ
แก่จับมือพากันเดินดูจุดน้ําท่วมตรงไหน คือจริงๆ ลงนิดเดียว คือเรื่องท่อมีทุกปี ผลท่ีสุด
ลงได้ครับลงจนหมด จนเด๋ียวนี้นายต๋ีไม่เห็นแก่พูดอะไร และมีของนายขาว เพ็ชรช้าง 
พอลงลูกรังเสร็จ มาหาผม สท.เอาลูกรังไปลงทําไม มันอุดทางน้ําของผม เอาอย่างนี้
เอาไว้น้ําท่วมก่อนแล้วค่อยมาหาผม พอฝนตกน้ําท่วมจริงผมไปดูมันไม่เกี่ยวกับถนนเลย
ครับ คือมันมีขอบคันข้างถนนเอาจอบไปเกล่ียมันก็ลงไปหมด เขาไม่ยอมเกล่ียผาเอามือ
ไปดึงต้องหญ้าออกน้ํากไ็หล ผมก็เลยให้เอาจอบไปเกล่ียมันก็ลงไปหมด คือไม่ยอม
ช่วยเหลือตัวเองเลย เราต้องทําทุกอย่างเราต้องแก้ เราต้องช่วยกัน คือไม่ต้องโยนให้คน
นั้น คนนี้ ฝ่ายปกครองก็เหมือนกันต้องช่วยกันดู อย่างหมู่ท่ี 5 เอาหลักมาปักบนถนน
เลย พาเจ้าหน้าท่ีมาดูได้เลย กํานันเขาต้องไก่เกล่ียได้ งานก็จะเดินได้ครับ อันนี้เล่าสู้กัน
ฟังครับ 

ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุม ในระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดจะแจ้งในท่ีประชุมหรือไม่ครับ ถ้ามี
เชิญครับ 

นางพรฉว ี กล่าวต่อท่ีประชุม สําหรับกองสาธารณสุขมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 1 โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตอนนี้เราส่งไปแล้ว เขาก็ส่งกลับมา คงจะ

ดําเนินการไม่ได้สําหรับปีนี้ หมู่บ้านละ 2 หมื่นบาท ท้ังหมด 180,000 บาท 
 2 เรื่องรถขยะเสียส่งซ่อมต้ังแต่เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว เมื่อวันศุกร์ หยุดเก็บขยะ 1 สัปดาห์ 

ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ
ของเทศบาลเมืองเพิ่มตันละ 150 บาท เราเก็บได้หนึ่งพันสามร้อยกว่าหลังคาเรือน จาก
สองพันห้าร้อยกว่าหลังคาเรือนคิดเป็น 52% ของหลังคาเรือนท้ังหมด เราเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้น้อย แต่เราจ่ายค่าขยะเพิ่มข้ึน แนวทางการแก้ไขก็ให้ทีมงานรถขยะลง
ไปสํารวจหนังสือให้เขาในการขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะกับการใช้น้ําประปาก็เลยให้



ทีมงานเก็บขยะไปสํารวจ ตามแบบฟอร์ม ถ้าเขาไม่พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมกับเรา 
ขอร้องให้เขาใช้บริการกับเราได้ไหม เดือนละ 15 บาท ซึ่งนัดกันบ่ายน้ําว่าจะเพิ่มอีกกี่
หลัง เขต 1 1 2 3 7 8 9 ส่วนเขต 2 ให้ อสม.สํารวจมา ซึ่ง หมู่ท่ี 5 6 เขาจะจ่ายเป็นปี
ปีละ 180 บาท จะได้มารวบรวมกัน ซึ่งตอนนี้เราได้วิเคราะห์เราจัดเก็บกันเดือนหนึ่ง
ประมาณ  22,000 บาท เงินท่ีเราจ่ายไปเราถ่ัวเฉล่ียเดือนละ 60 ตัน ตกเดือนละ 
18,000 บาท แต่หมื่นแปดพันอาจมี 40 ตัน 50 ตัน 60 ตัน 70 ตันบ้างมันขึ้นอยู่กับงาน
ท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้านในตําบลของเรา เพราะฉะนั้นต้ังแต่ 1 ตุลาคม ไป จากท่ีเราเคยเสีย
เดือนละ 18,000 บาท เราจะเพิ่มไปอีก 9,000 บาท เดือนละ 27,000 บาท ถ้าเราคูณ 
12 ไป 86,000 บาท เราต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมขยะไป แต่ถ้าเราไม่มีหลังค่าเพิ่มจากพัน
สาม มาเป็นพันห้า จริงๆเราอยู่ไม่ได้ต้ังนานแล้ว เราเก็บค่าธรรมเนียมเรายังไม่ได้นึกถึง
ค่าน้ํามันรถ ค่าจ้างพนักงาน 4 คน เรายังไม่ได้นกึตรงนั้น มันไม่เพียงอยู่แล้ว แล้วเราก็
ไม่ได้ขึ้นค่าขยะเพิ่ม 15 บาทเหมือนเดิม แต่ร้านค้า ปั๊มน้ํามันเก็บ 250 บาท/เดือน เราก็
ดูปริมาณขยะว่ามันอยู่ระหว่างไหนเหรดเท่านี้ 15 บาท เหรดเท่านี้ 20 บาท อันนี้ 50 
บาท จนถึง 250 บาท ดูตามเหรดเทศบัญญัติก็แจ้งให้ทราบนะค่ะ ถ้าเราสังเกตดู
ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน จากหมู่ท่ี วิ่ง 1 เท่ียว ก็เพิ่มเป็น 2 เท่ียว ทางกองสาธารณสุขแนว
ทางแก้ไขก็จะลงไปประชุมให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูล คือ ณ ตอนนี้ปัญหาเราคือ
อะไร ถ้าสมมุตเทศบาลเป็นบริษัทเอกชนก็คงเลิกกิจการไปแล้ว ก็อยากแจ้งให้สภาได้รับ
ทราบการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะของเราเป็นแบบนี้ค่ะ 

   
ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ

ทราบหรือไม่ เชิญต่อท่ีประชุม 
- ท่ีประชุมไม่มีเรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ จึงขอเลิกการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
  ลงช่ือ              สวง  คุ้มอักษร        ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางสวง  คุ้มอักษร) 
                                                              เลขานุการสภา 
 
  ลงช่ือ             ชัยโรจน์  กองราช        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชัยโรจน์  กองราช) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด    

                     
 

 
    
 
 
 
       
      



 
      
       
       
       
  
  
      
   
       
      
       
     
       
       
       
   
      
       

 

 
 
 
 
 
 
   

    
       
    
     
     
        


